



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

เรื่อง การประชาสัมพันธ์ข่าวจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโนนแสนสุข ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโนนแสนสุข ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง กำหนด ราคากลางเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๓ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๕๓๔๗ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๓ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และเพื่อการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ จึงขอประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโนนแสนสุข ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ลงในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง <http://www.huay-ang.go.th/> หัวข้อข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสารใบเสนอราคาและใบแสดงปริมาณงานและราคา แบบรูปรายการละเอียด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ หรือผู้รับจ้าง ได้รับทราบ และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร จากเว็บไซต์ เพื่อยื่นใบเสนอราคาโครงการดังกล่าวผ่านระบบงานสารบรรณ ได้ที่งานธุรการ ของ อบต.ห้วยแอ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ เพื่อที่ อบต.ห้วยแอ่ง จะได้นำใบเสนอราคามาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาราคาการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ธัญญา ชินวรรณ

(นางธัญญา ชินวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง